



KỶ HỢP THỨ BẢY, QUỐC HỘI KHÓA XV

Thảo luận về các nghị quyết

Sáng ngày 31/5, tiếp tục chương trình kỷ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; tờ trình và báo cáo thẩm tra về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về: dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô

thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, trong đó có việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2021 và Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoan nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN.

Thảo luận dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, các đại biểu Quốc hội nhất trí với sự cần thiết việc xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn

đến năm 2045 nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển tỉnh Nghệ An nhanh và bền vững. Ngoài ra, các đại biểu tập trung thảo luận về 4 nhóm lĩnh vực với 14 chính sách, gồm: quản lý tài chính - ngân sách nhà nước (4 chính sách); quản lý đầu tư (6 chính sách); quản lý đô thị, tài nguyên rừng (2 chính sách); tổ chức bộ máy và biên chế (2 chính sách)...

Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, các đại biểu Quốc hội đánh giá việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020

(Xem tiếp trang 4)
VŨ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

Thăm, tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ngành tặng quà các cháu thiếu nhi Trường Mầm non An Khê cơ sở 2, xã An Khê (Quỳnh Phụ).

HƯNG HÀ

Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang

Chiều ngày 31/5, huyện Hưng Hà tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024. Các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Văn Nghiê, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của LLVT huyện được triển khai nghiêm túc, rộng khắp với hình thức phong phú, tạo động lực, sức mạnh thúc đẩy LLVT huyện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. LLVT huyện đã phát động 5 phong trào thi đua, 23 đợt thi đua đợt kích

và cao điểm; tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập 35 xã, thị trấn; bàn giao 1.905 tấn binh cho các đơn vị nhận quân bảo đảm đúng luật, an toàn; huấn luyện hàng năm đạt 100% yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi đạt trên 75%. LLVT huyện đã xây dựng 50 chuyên mục, 1.000 tin, bài tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, phối hợp hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa, 1 nhà đồng đội; phụng dưỡng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và nhận đỡ đầu 2 cháu học sinh

(Xem tiếp trang 4)
THANH THUY

Thăm mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Sáng ngày 31/5, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đến thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Hưng Hà.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đến thăm mô hình trồng dưa lưới và măng tây tại xã Tiến Đức. Đây là 2 mô hình tận dụng vùng đất bãi ven sông Hồng để sản xuất nông nghiệp. Trong đó, mô hình dưa lưới và dưa lê Hàn Quốc được trồng trong nhà lưới, gối liên tục 3 vụ/năm. Dưa được trồng và chăm sóc theo công nghệ của Israel. Toàn bộ sản phẩm của nhà vườn khi thu hoạch được các công ty, siêu thị liên kết bao tiêu sản phẩm. Mỗi năm sau khi trừ chi phí,

mô hình cho thu lãi 700 - 800 triệu đồng. Đây là 2 trong hàng trăm mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Hưng Hà mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao hiệu quả của các mô hình, đồng thời nhấn mạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất nông nghiệp là xu hướng tất yếu hiện nay, huyện Hưng Hà cần tiếp tục tạo điều kiện và khuyến khích để nhân rộng những mô hình nông nghiệp theo xu hướng này. Tạo nền tảng để phát triển mạnh và có thêm nhiều sản phẩm OCOP từ nông sản góp phần nâng cao giá trị và thu nhập cho nông dân.

ĐẶNG ANH

Kết nối và hợp tác công tư trong nghiên cứu, chọn tạo và thương mại giống lúa

Đó là chủ đề buổi tọa đàm do Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA), Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam (VSTA) và Báo Nông nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức tại Thái Bình vào sáng ngày 31/5.

Giống là một trong những khâu quan trọng nhất trong canh tác lúa. Việc chọn tạo giống cây trồng đặc biệt là giống lúa luôn được Nhà nước quan tâm đầu tư, giao các viện nghiên cứu của Nhà nước thực hiện đồng thời khuyến khích doanh nghiệp và tư nhân tham gia nghiên cứu chọn tạo và thương mại hóa giống lúa. Theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), từ tháng 6/2014 - 31/12/2019 đã có 119 giống lúa được

công nhận giống quốc gia, hiện vẫn đang được thương mại hóa ra sản xuất. Từ năm 2020 - 5/2024, có 267 giống lúa được công nhận theo Luật Trồng trọt.

Xu hướng gieo trồng lúa chất lượng ngày càng tăng. Có thể nói, Việt Nam đang có bộ giống lúa hội đủ các tiêu chí: ngăn ngừa, chống chịu sâu bệnh tốt, khả năng thích ứng rộng, năng suất cao, chất lượng tốt. Đồng thời, với sự dịch chuyển bộ giống lúa chất lượng cao, giá gạo của Việt Nam hiện đã thuộc top đầu thế giới.

Việc hợp tác công tư trong nghiên cứu chọn tạo và thương mại giống lúa

(Xem tiếp trang 4)
LƯU NGÂN

THÁI THUY

Năng suất lúa vụ xuân ước đạt trên 70 tạ/ha

Sáng ngày 31/5, Cục Thống kê tỉnh làm việc với UBND huyện Thái Thụy đánh giá năng suất lúa vụ xuân năm 2024.



Kiểm tra, đánh giá năng suất lúa vụ xuân năm 2024 tại xã Thụy Bình.

Vụ xuân năm 2024, huyện Thái Thụy gieo cấy 11.700ha, trong đó giống lúa thuần chiếm 44,8%. Ngay từ đầu vụ sản xuất, huyện đã tổ chức mua và cấp trên 500kg thuốc diệt chuột cho các xã, thị trấn; chỉ đạo quyết liệt các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh kịp thời, vì vậy lúa sinh trưởng và phát triển tương đối đồng đều trên các trà lúa, giống lúa. Hiện nay, 100% diện tích lúa xuân của huyện đã trở bông ở giai đoạn chắc xanh đến chín, trà sớm bắt đầu cho thu hoạch, thu hoạch đại trà từ ngày 10/6 trở đi, đến ngày 25/6 kết thúc thu hoạch lúa xuân.

Qua kiểm tra thực tế tại các xứ đồng của xã Thụy Bình, Thụy Dân, Thụy Chính, đoàn công tác đánh giá lúa xuân năm nay của huyện Thái Thụy được mùa, năng suất ước đạt trên 70 tạ/ha.

NGUYỄN THẨM

Toàn tỉnh đã thu hoạch 5.565ha lúa xuân

Hiện nay, lúa xuân trà sớm trong tỉnh ở giai đoạn chín đến thu hoạch. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các địa phương tập trung nhân lực, huy động phương tiện, máy móc khẩn trương thu hoạch. Đến ngày 31/5, toàn tỉnh đã thu hoạch được 5.565ha lúa, tập trung tại các huyện: Hưng Hà, Đông Hưng, Quỳnh Phụ.

Theo dự báo, thời tiết từ nay đến cuối vụ có nhiều diễn biến khó lường, có mưa to, gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng lúa xuân. Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", ngành nông nghiệp đề nghị các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân khẩn trương huy động tối đa máy gặt phục vụ thu hoạch nhanh, gọn, hiệu quả những diện tích lúa chín đạt từ 85 - 90% số hạt/bông trở lên. Chủ động các phương tiện làm đất ngay sau khi thu hoạch theo phương châm thu hoạch đến đâu làm đất ngay đến đó để kịp thời gieo cấy lúa mùa.

NGÂN HUYNH

HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC VÌ TRẺ EM

(Xem trang 3)



Trẻ em Trường Mầm non Tây Phong (Tiên Hải) trong ngày vui đến trường.